



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. กฎหมายควบคุมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ประชาไท, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, topnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงความเป็นห่วงของสังคมไทยที่มีต่อการปลดล็อกกัญชา โดยมีเจตนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ แต่กลับพบคนบางกลุ่มนำไปใช้เพื่อความบันเทิง ว่า หากมีการมวนขาย ย้าว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะประกาศของ สร. ออกมาแล้วว่าห้ามสูบในที่สาธารณะ

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ... แถลงว่า ที่ประชุม กมธ. มีมติเรื่องใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ กำหนดให้มีอายุ 3 ปี ในการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้ง อนุญาตให้ปลูกได้ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน โดยการจดทะเบียนไม่ต้องขออนุญาต ยืนยันว่าไม่มีการยึดเยื่อกลิ่นแกล้ง จะให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน การขออนุญาตทั้งหมดไม่เกิน 90 วันในทุกกรณี ส่วนกรณีที่ ส.ว.บางคนให้ความเห็นว่ากัญชาเสพติดเร็วกว่าเหล้าและบุหรี่ ขอชี้แจงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน กัญชามีโอกาสเสพติดเพียงร้อยละ 8.9 น้อยกว่าเหล้าที่มีโอกาสเสพติดร้อยละ 22.7 ใน 5 ปีแรกกัญชายังติดไม่เกินร้อยละ 4 ในขณะที่บุหรี่ยอดแรกมีโอกาสเสพติดประมาณร้อยละ 9 ส่วนสุราร้อยละ 8

2. นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, infoquest, thailandplus, thaigov, acnews

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สร. กล่าวว่า นโยบายกัญชาของ สร. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อเสพ สูบ หรือสันทนาการ โดยข้อมูลการใช้กัญชาในทางการแพทย์และสุขภาพ มีข้อมูลชัดเจนว่าได้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชัก รักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปวดประสาทเสื่อมแข็ง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และอยู่ระหว่างศึกษาการใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยส่งผ่านบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมและมีแนวทางการใช้ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

3. ผลกระทบต่ออาหารผสมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, thailandplus)

- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยผลตรวจสอบ “ขนมรูน่องไก่ผสมใบกัญชา กลิ่นบาร์บีคิว (ตราดอกบัว)” หลังพบมีรายงานเด็กที่ป่วยจากกัญชา ระหว่าง 21-30 มิ.ย. 65 จำนวน 3 ราย มี 1 ราย เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร เป็นเด็กสมาธิสั้น พร้อมเน้นย้ำให้กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเข้มงวด กำหนดให้หลากหลายผลิตภัณฑ์แสดงข้อแนะนำการบริโภค และแสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจน ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนฉลาก และไม่ควรซื้ออาหารใส่กัญชาให้บุตรหลานอายุต่ำกว่า 20 ปี

4. คัดค้านกฎหมายกัญชาเสรี


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

- ภาศิ์เครือข่ายองค์กรมุสลิม 25 องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลให้นำกัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิม โดยให้ใช้สำหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น หลังเปิดกัญชาเสรีพบผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายทั้งการขาย การเสพ

5. เปิดรถ Weed Truck ขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook, ch3plus

- เพจสรยุทธ สุทัศน์ะจินดา กรรมการข่าว โพสต์ถาม รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กรณีมีผู้เปิดตัวรถ Weed Truck ขายกัญชาครบวงจร ย่านนิมมานฯ จ.เชียงใหม่ จนเป็นกระแสทำให้ประชาชนแห่ไปซื้อวันละ 50 - 100 คน สงสัยว่าสามารถขายแบบนี้ได้หรือไม่ พร้อมขอความชัดเจนถึงข้อจำกัดและกฎหมายสำหรับกัญชา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 9 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,084 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,543,039 ราย เสียชีวิต 15 ราย เสียชีวิตสะสม 30,789 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,417 ราย รักษาหายสะสม 4,487,4924 ราย ยังรักษาอยู่ 24,734 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 559,563,727 (+789,485) ราย 6,371,266 (+1,463) ราย รักษาหาย 532,632,625 (+479,650) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. การประชุม ศบค.ชุดใหญ่</p> <p>ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ch3plus, soudhitalk, thaipbs, js100, infoquest, thebangkokinsight, INN, isaranews, thaigov)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กำชับให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ BA.4 และ BA.5 รวมทั้งเตรียมความพร้อมเตียง แพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และรายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน/ยา เป็นระยะ พร้อมเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรอีก 2 เดือน (สิงหาคม- กันยายน 2565) เพื่อให้สามารถดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการต่อไป เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) หน่วยงานของไทยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับภายหลังการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และเพื่อให้มีการดำรงกลไกและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ซึ่งมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ส่วนการปรับโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ต้องพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ย้ำสิ่งที่สำคัญคือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด สถานที่แออัด รถขนส่งสาธารณะ แม้กระทั่งเครื่องบิน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และการปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>ภาพรวมสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, js100, hfocus, ch7, workpointtoday, mcot, infoquest, thebangkokinsight, topnews, TNN, thestandard)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ขณะนี้กราฟแสดงยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นช่วงต้นปี และกำลังลดลง โดยจะมีเพียงการระบาดระลอกเล็ก ๆ เกิดขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ส่วนกรณีที่มีการรายงานว่า รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาแจ้งยอดการติดเชื้อทั้งที่สอดคล้องและขัดแย้ง โดย รมว.สธ. ย้ำว่าให้รับฟังข้อมูลจาก ศบค. สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศขณะนี้ มี 54 จังหวัด ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมี 23 จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หรือเกิดการระบาดขนาดเล็กในบางจังหวัด สาเหตุจาก 4 ปัจจัย คือ 1. ภูมิคุ้มกันต่อโรคลดลง หลังได้รับวัคซีนเกิน 6 เดือน 2. ประชาชนลดการสวมหน้ากาก 3. พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่หรือกิจกรรมเสี่ยง และ 4. พบการเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ผอ.ศบค. จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันดูแลในภาพรวมด้วยกัน ส่วนการคาดการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ หากผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกการกักตัวผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนหย่อนต่อมาตรการ UP และสวมหน้ากากน้อยกว่า 50% อาจทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไป และอาจจะเกิดระลอกใหม่ในช่วงเดือนกันยายน</p> <p>- ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เพียง 47.1% และเด็กอายุ 12-17 ปี ฉีดเข็มที่ 3 เพียง 20.5% ผอ.ศบค. ห่วงการติดเชื้อในโรงเรียนที่ได้สั่งปิดและปรับให้มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยขอให้ สธ. กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ เข้าไปให้คำแนะนำอย่างเต็มที่</p> <p>มอบหมาย สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับมติ ศบค. ได้รับทราบแนวคิดของ สธ. ในการรับมือการระบาดและเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการหลังการระบาด (Post-pandemic) พร้อมเห็นชอบหลักการมาตรการ และมอบหมาย ดังนี้ 1) มอบ กกก.โรคติดต่อฯ กำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรา 14 (1) ของพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2) เห็นชอบหลักการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้เกินกว่าร้อยละ 60 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง 3) มอบ สธ. จัดระบบการเข้าถึงยาต้านไวรัสให้สะดวกและเข้าถึงง่าย 4) มอบกรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสวมหน้ากาก และการรับวัคซีน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5) มอบก.มหาดไทย ศึกษาข้อกฎหมายเพื่อพิจารณาตัดโรคโควิด 19 ออกจากโรคต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p>การติดเชื้อในโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, thailandplus, mcot, workpointtoday, isaranews, js100, INN, sanook)</p> <p>- นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เผยว่า ศธ. ได้รายงานให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่รับทราบว่ามีกรณีติดเชื้อมากขึ้นในกลุ่มนักเรียน กรณีของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในช่วงระบุนักเรียนและครูติดเชื้อกว่า 700 คนนั้น เป็นตัวเลขติดเชื้อสะสมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขณะนี้ยอดติดเชื้อจริงอยู่ที่ 200 คน ทางโรงเรียนทำการสอบสวนโรคร่วมกับกรมอนามัย พบว่า จุดแพร่ระบาดที่ทำให้นักเรียนติดเชื้อไม่ได้มาจากห้องเรียน แต่มาจากโรงอาหาร และการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน เพราะมีการแวะทำกิจกรรม</p> <p>- ส่วนกรณีของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง มีนักเรียนและครูติดเชื้อรวม 102 คน ไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดในห้องเรียน แต่เป็นการแพร่ระบาดช่วงจัดทำกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้โรงเรียนเคร่งครัดมาตรการ 6-6-7 โดยนายรัฐมนตรี เน้นย้ำนักเรียน-ครูทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ แม้ ศธ. อนุญาตให้ถอดหน้ากากระหว่างเล่นหรือซ้อมกีฬา แต่ ศธ. ขอแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเพื่อความปลอดภัย ยืนยันจะไม่มีปิดโรงเรียนทั่วประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบอื่น ๆ จะเป็นแผนสำรองที่ให้แต่ละโรงเรียนไปพิจารณา</p> <p>3. สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus, workpointtoday</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ศธ. ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. ตอบกระแสปูถามสดด้วยวาจาในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรศเพื่อไทย ถามถึงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ว่ารายงานตามจริงหรือไม่ และแผนการรองรับระลอก 5 สำหรับสายพันธุ์ใหม่ การเตือนประชาชนของศธ. และยาเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้พบนักเรียนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รวมถึงอัตราการติดเชื้อของต่างชาติที่เดินเข้าไทย โดย รมช.ศธ. ชี้แจงว่า ศธ. มีการตรวจ 2 รูปแบบ คือ RT-PCR ที่กรอกข้อมูลเข้าระบบ และตรวจ ATK ยืนยันว่า ศธ. เก็บข้อมูลอย่างละเอียด แต่จะรายงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่กรมควบคุมโรค หากนับรวมทั้งระบบที่คิดจากการตรวจทั้ง 2 แบบ รวมไปถึงแจกจ่ายยาและรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอยู่ในระบบการเบิกจ่ายของ สปสช. จึงทำให้มียอดติดเชื้อวันละประมาณ 2-3 หมื่นราย ยืนยันว่า การติดเชื้อในกรุงเทพฯ กรมควบคุมโรคทำงานร่วมกับศูนย์อนามัย รวมทั้งประสานงานกับ ศธ. ด้วย ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อจะทำตามมาตรการที่ ศธ. วางไว้ ส่วนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ในไทยเป็นพัฒนาการการกลายพันธุ์ของไวรัส ซึ่งจะแทนที่เชื้อเก่าไปเรื่อยๆ ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 70-80 แต่ไม่มีอาการรุนแรง และอัตราการติดเชื้อของคนเดินทางมาจากต่างประเทศก็ไม่มาก เท่าคนไทยติดในประเทศ</p>	
<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>1. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ป้องกันตนเองลดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ChiangmaiNews, thailandplus)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล เรื่อง "ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคโควิด 19" ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลงจากเดือนพฤษภาคม ทั้งพฤติกรรม ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ย้ำพ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เน้นย้ำให้เด็กสวมหน้ากาก เมื่อร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากในสถานที่ปิด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ ก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วมทุกครั้ง และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ร่วมกับการฉีดวัคซีน</p> <p>2. สถานการณ์ในกรุงเทพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, สดสัปดาห์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. แลงสถานการณ์การระบาดและมาตรการเตรียมพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดผู้ป่วยโควิดมีประมาณวันละ 2,000 คน จำนวนเตียงและยายังสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันได้ เตรียมตั้งศูนย์กักตัวในชุมชนหากมีการระบาดเพิ่ม ที่ยังเป็นห่วงคือกลุ่ม 608 เพราะเมื่อติดแล้วอาการจะมีมากกว่าคนปกติ ขอความร่วมมือทุกคนใส่หน้ากากอนามัย และฉีดวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น</p> <p>3. แนะนำสวมหน้ากากวิถี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Linetoday</p> <p>- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยจุดอ่อนเรื่องการติดเชื้อ คือ “การสวมหน้ากาก” โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใส่ให้ถูกต้อง ปิดปาก จมูก ไม่มีร่องข้างจมูกและข้างแก้ม 2. หากหน้ากากไม่แนบสนิทกับใบหน้า ต้องใส่หน้ากากผ้าทับ 3. คนที่ทำงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรใช้ N95 หรือเทียบเท่า 4. ให้ความสำคัญกับการสวมให้ถูกต้องและพฤติกรรมเสี่ยงขณะใกล้ชิดคนอื่น ส่วนการติดเชื้อในครัวเรือนป้องกันได้ยาก ทำได้เพียงคอยสังเกตอาการผิดปกติ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งานสมุนไพรมหานคร ครั้งที่ 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้บริหาร สธ. ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรมหานคร ครั้งที่ 19 พร้อมชูสโลแกน "ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไร คนไทยต้องรอด" โดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางการแพทย์ นวัตกรรมจากภูมิปัญญาจัดแสดงและจำหน่าย</p>	-
<p>เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ปี 64 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชารเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในโรงพยาบาล/สถาบัน และชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 400 คน</p>	-
<p>กำชับสถานพยาบาลเฝ้าระวังฝนตกหนัก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กำชับสถานพยาบาล เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคมนี้ อย่างไม่ลดละ เพื่อป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้เกิดผลกระทบ จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝน ฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อาจป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่าย</p>	-
<p>MOU ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรมหานคร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, INN, js100, acnews) ทีวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ก.ส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรมหานคร ในงานมหกรรมสมุนไพรมหานครครั้งที่ 19 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการปลูก การรวบรวม และการแปรรูปสมุนไพรมหานครให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพิงการนำเข้าสมุนไพรมหานครจากต่างประเทศ</p>	-
<p>ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ป้อนข้าวบุตรทารกอายุประมาณ 1 - 2 เดือน ถือเป็นกรกระทำที่อันตรายต่อสุขภาพทารก ไม่ควรเริ่มอาหารบดหรืออาหารแข็งก่อน 6 เดือน เนื่องจากระบบย่อยอาหารของทารกยังไม่สามารถรับอาหารอื่นนอกจากนมแม่ได้ ทั้งนี้ การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กอย่างเหมาะสม มีดังนี้ 1) ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม่แต่น้ำ 2) เริ่มให้อาหารตามวัยที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน หลังอายุ 6 เดือน คบคู่กับนมแม่ 3) เพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น จนครบ 3 มื้อ เมื่ออายุ 10-12 เดือน 4) ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และความหยาบของอาหารตามอายุ 5) ให้อาหารสะอาด 6) หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส 6) อาหารสะอาดและปลอดภัย 7) ให้อาหารสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานและน้ำตาล 8) ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย และ 9) เล่นกับลูกสร้างความผูกพัน หมั่นติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ</p>	-
<p>เตือนอย่าฉายภาพรุนแรงซ้ำ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีผู้นำเหตุการณ์ความรุนแรงใน จ.นครราชสีมา ช่วงเดือน ก.พ.64 มากล่าวในเชิงรีแอ็กชัน จนเกิดความสะเทือนใจในสังคมว่า เหตุการณ์สะเทือนขวัญรุนแรงจะสร้างความเจ็บปวดในขณะที่เกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุแล้วได้นานเป็นหลักปี ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง มีผลต่อความเครียด ความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และที่น่าห่วงคือโรคจิตเภทชนิดหนึ่ง หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) เกิดจากสภาวะจิตใจของผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เลวร้าย ดังนั้น การฉายภาพความรุนแรงมาต่อกันซ้ำ ๆ มีผลเสียแน่นอน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรมการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไท, thailandplus</p> <p>- สธ. ร่วมกับ สช. และ รพ.พระจอมเกล้า จัดอบรมบุคลากรการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5 พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย “Palliative Care” พร้อมแนวทางการทำ “Advance Care Plan - Living will” วันที่ 7-8 ก.ค. 65 เน้นย้ำการจุดประกายเป็นประเด็นสาธารณะ สร้างความเข้าใจทางสังคม ส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายและสิทธิการตายดีของประชาชนต่อไป</p> <p>- พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนารัตน์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีกฎหมายรองรับเรื่องสิทธิในวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างชัดเจน แต่ที่เหลือนั้นจะขึ้นอยู่กับปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรในระบบสาธารณสุขอาจยังไม่มีความมั่นใจในบทบาทว่าทำได้จริงหรือไม่ หรืออาจยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องให้ความมั่นใจว่าสามารถเดินหน้าได้แน่นอน ทั้งนี้ สธ. ยังมีการออกแบบ Service Plan เกี่ยวกับการวางแผน Advance Care Plan หรือการดูแลแบบ Palliative care ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบการเบิกจ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริการเหล่านี้สามารถเบิกจ่ายจาก สปสช. ได้</p>	-